
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

30 บาทรักษาทุกที ่
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, Hfocus, thecoverage) 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี เพิ่มบริการที่ร้านยาคุณภาพในการร่วม
ดูแลประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองภายใต้โครงการร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ  ได้รับการตอบรับที่ดีมากในพ้ืนที่ 
45 จังหวัด โดยข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายพบมีประชาชนรับบริการ 1.25 ล้านคน เข้ารับบริการสะสม 2.84 ล้านครั้ง รับ
บริการมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 45 - 64 ปี และกลุ่มอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแล ปรึกษาแบะแนะนำการกิน
ยาจากเภสัชกร ร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มร้านยาชุมชนอบอุ่น 5,000 แห่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงสิทธิและ
เข้าถึงบริการกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยให้กับประชาชนยิ่งขึ้น 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, INN, ch3plus) 
     - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาฯเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เดินนำขบวนจากสนง.ใหญ่สหประชาชาติ ประจำ
ประเทศไทย ถ.ราชดำเนิน มายังด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลให้ควบคุมกัญชาโดย พ.ร.บ.กัญชา และ
ตั้งคกก.ร่วมศึกษาวิจัย 4 มิติ ทั้งสุขภาพ สังคม คุณสมบัติในการรักษาโรค การก่อให้เกิดโรคทางจิตเวชและทำลายสมอง
เยาวชน หากพบว่าไม่ได้ร้ายแรงกว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สาเหตุโรคจิตเวชหรอืทำลายสมองเดก็ ให้ควบคุมโดยใช้ พ.ร.บ.
กัญชา แต่หากร้ายแรงกว่าก็ให้ควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด 
    - น.ส.เนตรนภา สิงห์สถิตย์ เจ้าของ บริษัท รักษ์กัญ 420 จำกัด กล่าวถึงกรณีการนำกัญชง-กัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด 
ว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายโดยยอดขายลดลง ตลาดไม่มีการตอบรับ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ 
รอดูทิศทางรัฐบาลว่าถ้านำกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วมีกฎหมายชัดเจน ก็พร้อมที่จะปรับปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ธุรกจิเดิน
ต่อไปได้     
     สื ่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู ้จัดการ,สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์ ,ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, linetoday, sondhitalk, 
news1live, ejan,) 
     - นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยถึงกรณี คกก.ควบคุมยา
เสพติดให้โทษ มีมติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 ให้คืน "กัญชา กัญชง" กลับไปเป็นยาเสพติดนั้น ขั้นตอนต่อไปคือ เมื่อ สธ. เสนอร่าง
ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. .... ต่อ คกก.ป.ป.ส. เพื่อพิจารณา สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำ 
บรรจุในวาระการประชุม คกก.ป.ป.ส. ซึ่งมี นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ เป็นประธาน เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมใน
ปลายเดือน ก.ค.67 หากที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ หรือมีมติเป็นประการใด สำนักงาน ป.ป.ส. จะแจ้งให้ สธ. 
ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงยืนยันที่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทาง
การแพทย์เท่านั้น และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ และขอเน้นย้ำไม่สนับสนุนการใช้ในเชิง
นันทนาการ  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, news1live, ch5, linetoday) 
     -ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ ระบุ เป็นเรื่องตลกระดับโลก ให้
กัญชาออกจากยาเสพติด ผ่านไปไม่กี่ปี กรรมการชุดเดิมมีมติให้กลับเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ทั้งที่ตอนออกจากยาเสพติดมีข้อมูล
ทางวิชาการแน่นหนาถึงประโยชน์ของกัญชาและต้องการให้ประชาชนเข้าถึง แต่ต่อมากรรมการชุดเดิมกลับบอกว่ามีแต่โทษ 

 

ประจำวันที่ 
9 กรกฎาคม 2567 
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เป็นเรื่องน่าแปลกใจ ถ้าเป็นยาเสพติดแล้วใช้ทางการแพทย์ได้ ประชาชนท่ัวไปจะได้ใช้คงยาก เว้นแต่จะเตรียมของบริษัทและ
นำเข้าจากต่างประเทศมาให้ใช้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
     -ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า เผยผลวิจัยยากัญชาตำรับเมตตาโอสถรักษาอาการปวดจากปลายประสาทเสื่อมใน
ผู้ป่วยเบาหวานได้ผลดี ปวดจากระบบประสาทผิดปกติ ไม่ว่าจากสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท (neuropathic pain) ถือเป็น
ข้อบ่งใข้อีกประการ ที่ มีหลักฐานจากต่างประเทศ และในประเทศไทยเอง เป็นทางเลือกร่วมกับ gabapentin pregabalin 
tramadol และยาต้านหดหู่  ทั้งกัญชง กันชา เดี่ยวหรือร่วมกัน ใช้ได้ประโยชน์ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว     
    - หลัง คกก.ควบคุมยาเสพติด สธ. มีมติให้กัญชา กัญชง กลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ประเมินว่าจะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับ
ผลกระทบจากการกลับไป-กลับมาของนโยบายรัฐบาลราวสองหมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาสถานการณ์ก็แย่อยู่แล้ว เกษตรกร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ลงทุนปลูกกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรี บางรายลงทุนไปหลายล้านบาทสร้างโรงเรือนไว้ปลูกกัญชาเพื่อ
การแพทย์ แต่ขาดทุน สุดท้ายต้องเป็นหน้ีสิน จากแนวนโยบายเสรีกลับมาไม่เสรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เช่ือได้ว่า
สภาพจะยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขท่ี12     
   - ขณะนี้บอร์ดยาเสพติดเตรียมที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกหน ส่วนผู้ประกอบการก็เริ่มออกมาคัดค้าน เพราะ
ลงทุนไปแล้วเกิดความเสียหาย แต่รัฐบาลได้ประกาศนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้ได้ภายในปีนี้ ข้อขัดแย้งนี้มีเหตุผลทั้ง 2 
ฝ่าย สุดท้ายจะลงเอยอย่างไร เมื่อนายกฯ มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบยาเสพติด
ในพื้นที่เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.67 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 
    ผู้ติดยาเสพติดที่ จ.กระบี่ หลบหนี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยจากเหตุการณ์การหลบหนีของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด
ฟื้นฟูในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ จ.กระบี่ กรมการแพทย์ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิด และ
ร่วมดำเนินการดูแลและพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อให้การบริการผู้ป่วย
ยาเสพติดได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย 
เศรษฐกิจสุขภาพ 
    แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ 
    - ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เผยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา และเครือข่าย พัฒนาเกณฑ์ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ได้รับมาตรฐานชุมชนโฮมสเตย์ ต่อยอดผ่านการประเมินทั้งสิ้น 149 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท 
หวังให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวท้ังไทยและต่างชาติที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สธ. รณรงค์ส่งเสริมใช้"คาร์ซีท" เพ่ือเด็กปลอดภัย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, เดลินิวส์,  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าว
แ ห ่ ง ช า ติ , ส ว ท . , innNEWS, ท ี ว ี ช ่ อ ง  NBT, brighttv, thereporters, true, thebangkokinsight, hfocus, tnn, 
bangkokbiznews, fm91bkk, thecoverage, thaitodaynews, thansettakij, newtv)  
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่น่ังนิรภัยสำหรบัเด็ก "ลูกรอดปลอดภัย ที่น่ังนิรภัย
เด็กอย่ามองข้าม" ที่สถาบันบำราศนราดูร จัดโดยกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย ซึ่งตาม พ.ร. บ.จราจรทางบก ที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัย หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก "คาร์ซีท" 
(Car seat) แต่ผู้ปกครองยังขาดความตระหนักในเรื่องนี้ โดยจะเริ่มนำร่องใน 6 รพ.สังกัด สธ. ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.
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สมุทรปราการ รพ.น่าน รพ.บุรีรัมย์ รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.สุโขทัย และจะขยายผลไปยังทุก รพ.ในสังกัด สธ.ท่ัวประเทศด้วย 
นอกจากน้ี ยังมีโครงการคาร์ซีทแบงก์ เปิดรับบริจาคคาร์ซีท ในรพ.นำร่องทั้ง 6 แห่งด้วย  
พ.ร.บ.อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, amarintv, workpointtv) 
     - น.ส.เกศริน แสงสวัสดิ์ อสม.เทศบาลนครขอนแก่น ค้านร่าง พ.ร.บ. กำหนดอายุ 70 ปี ต้องพ้นสภาพการเป็น อสม. 
ยืนยันว่ามีผลกระทบแน่นอน เพราะก่อนหน้าน้ี อสม.ทำงานไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนทำด้วยใจ แต่พอมีค่าตอบแทน มีเงินเดือน 
จะมาทำแบบนี้ไม่ได้ ยอมรับได้หาก อสม.ใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้อายุไม่เกิน 70 ปี แต่คนเก่าที่เคยทำมาไม่ควรปลด
ตำแหน่ง หากยืนยันว่าจะปลดจริง อสม. เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่ยอม  
     - น.ส.อุรา ปราบมนตรี อายุ 64 ปี อสม.ดีเด่นระดับชาติ เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะ อสม.
ทำงานมาตั้งแต่ยังไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนคือด่านหน้าที่ทำงานด้วยใจ หากยืนยันว่าจะปลดจริง อสม.ทั่วประเทศจะรวมพลัง
ต่อสู้ความไม่เป็นธรรม แนะหากต้องปลดควรขยับอายุเป็น 80 ปี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, prd., newtv, 
thecoverage, INN, hfocus) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี อสม.เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมพลคัดค้านการร่าง พ.ร.บ.อสม. กรณีหาก
อายุเกิน 70 ปีต้องเกษียณ หรือพ้นสภาพการเป็น อสม. ว่า ร่าง พ.ร.บ.อสม. ที่กำลังทำอยู่ไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง 
อสม.เดิม จะใช้กับ อสม.ใหม่ จึงต้องมีการประชาพิจารณาร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายนี้  
     - นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรม สบส. ถึง
วันที่ 11 ก.ค. 67  และจัดเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาคในวันที่ 9 ก.ค. ที่ จ.หาดใหญ่ เชียงใหม่ และขอนแก่น ส่วนภาคกลางจะ
จัดขึ้นวันที่ 10 ก.ค. โดยหลังขั้นตอนแสดงความคิดเห็น จะนำร่างทั้งหมดเสนอต่อ คกก.กลาง อสม. จากนั้นนำเสนอ รมว.สธ. 
เห็นชอบหลักการ คาดว่าขั ้นตอนในส่วนของกรมฯ จะเสร็จสิ ้นภายในสิ้นเดือน ก.ค. หรือต้นเดือน ส.ค. นี ้ เพื ่อเข้าสู่
กระบวนการขั้นตอนกฎหมายต่อไป 
     - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการคัดค้านดังกล่าวว่า ว่า สธ.พร้อมรับฟังความเห็นของ อสม. 
กลุ่มนี้ รวมทั้ง อสม. จากท่ีอื่น ๆ และสาธารณชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนประเด็นท่ีกำหนดให้พ้นสภาพการเป็น อสม.เมื่อครบ 
70 ปี น้ัน ยืนยันจะใช้กับ อสม.ที่สมัครใหม่ หลัง พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และอสม.ใหม่ท่ีสมัคร เมื่ออายุครบ 70 ปีจะได้เป็น อสม.อื่น
ตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยจะออกเป็นกฎหมายลูกเพิ่มเติมภายหลัง 

 

เพ่ิมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage ) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของพนักงานราชการในสังกัด สป.สธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2567 โดยมีเนื้อหาระบุ ให้เพิ่ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ สายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข สายงานฟิสิกส์การแพทย์ 
ตำแหน่งนักฟิกส์การแพทย์ และสายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการในสังกัด สป.สธ. 

 

โรคโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thebetter, TNN, mcot, pptvhd36, ejan) 
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณียอดผู้ป่วยที่เข้า รพ.ในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผา่น
มากว่าครึ่ง ว่า รพ.ต่าง ๆ ยังรายงานยอดผู้ป่วยทุกสัปดาห์ ที่ยอดลดลงเนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจโรคโควิด 19 ดีขึ้น ทั้ง
เรื่องการสังเกตอาการตนเองและผู้สูงอายุในบ้าน หากหอบเหนื่อยจะมา รพ. ทันที ขณะเดียวกันความรุนแรงของเชื้อลดลง 
บางรายไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย เมื่อตรวจ ATK พบติดเชื้อก็จะรักษาตัวเองตามอาการ ลดแออัดใน รพ. 
     - สถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยประจำสัปดาห์ (30 มิ.ย.-6 ก.ค.) มีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 1,377 คน ผู้เสียชีวิต 11 คน 
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 735 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 340 คน   

 

MOU ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหาร 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, bangkokbiznews) 
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    - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ บูรณาการระดับ
นโยบายกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการบูรณา
การการดำเนินงานในแต่ละระดับ ให้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำไปสู่
ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
กรมอนามัย ผนึก 4 พันธมิตร เคลื่อนนโยบายด้านอาหาร 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ headtopics 
    - ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ บูรณาการระดับนโยบาย 4 
หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย จัดทำแผนปฏิบัติด้านโภชนาการแห่งชาติ 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ ตั้งเป้าให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืน 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า 
    - กรมการแพทย์ เผยตามที่มีคำแนะนำถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย เสี่ยงเป็นโรคสะเก็ดเงิน เป็นข้อมูลเท็จ การใช้
เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคสะเก็ดเงิน แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยง 
เนื่องจากอาจจะไปกระตุ้นจากการระคายเคืองให้เกิดผื่น และอักเสบได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter 
    - จากท่ีมีการส่งต่อข่าวสารว่า กระทรวงสาธารณสุขเปิดเพจเฟซบุ๊ก ช่ือ กระทรวงสาธารณสุข ทางสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและช้ีแจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ใช่เพจจริงของกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นการแอบอ้างชื่อ กระทรวงสาธารณสุข และให้ข้อมูลติดต่อทางเว็บไซต์จริงของกระทรวงสาธารณสุข ( moph.go.th) 
รวมทั้งมีการโพสต์ข่าวสารของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความ เข้าใจผิดได้  โดยเพจเฟซบุ๊กของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ คือ https://www.facebook.com/fanmoph 
เพียงเพจเดียวเท่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายถูกสีฟ้า (Blue Tick) หลังชื่อบัญชี เป็นสัญลักษณ์รับรองการมีตัวตนว่า เป็นบัญชีจริง
ของหน่วยงานจาก Facebook (Meta) 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด,) 
    -ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื ่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์  รพ.
รามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26-29 มิ.ย. 2567 พบว่า มีกรรมาธิการที่ร่วม
เดินทางไปท่านหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการไปดูงานผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า มีการไปดูงานโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้า 2 แห่งที่
ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ และยังมีการเข้าประชุมร่วมกับสภาหอการค้าบุหรี่ไฟฟ้าจีน และได้ข้อมูลจากการดู
งานว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเพียง 3% หรือบุหรี่แบบ heat not burn อันตรายเพียง 50% ของบุหรี่ธรรมดา   ตอนนี้สังคม
กำลังตั้งคำถามกับความเป็นกลางของ กมธ.ชุดนี้ ที่มีการไปประชุมพูดคุยกับหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทบุหรี่ 
และมีความกังวลว่าจะนำข้อมูลที่เครือข่ายบริษัทบุหรี่และบุหรีไ่ฟฟ้ามาพิจารณาเป็นข้ออ้างเพื่อนำมายกเลิกกฎหมายห้ามบุหรี่
ไฟฟ้าในประเทศไทย  
       ด้าน ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เครือข่ายวิชาชพีทันต
แพทย์ต้านภัยยาสูบ ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่คณะกรรมาธิการฯ ไปดูงานล้วนแต่เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์
ร่วมกับธุรกิจบุหรี่ทั้งสิ้น การยกเลิกการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย สำคัญมากกับบริษัทบุห รี่ยักษ์ใหญ่ บริษัทเหล่านี้จึง
ทุ่มเทกำลังมหาศาลเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ เพราะหากยกเลิกกฎหมายนี้ในประเทศไทยได้ บริษัทฯ จะนำไปอ้างกับประเทศ
อื่นๆ ที่ยังห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้ทำ ดังนั้นรัฐบาล รัฐสภา และกมธฯ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องนี้เพราะนักวิชาการ 
และสังคมกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด 
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    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, sondhitalk) 
    - นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.สธ. ร่วมกับ จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ สสจ. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังร่วมตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าตรวจค้นและจับกุมสถานที่
จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทั่ว จ.จันทบุรี รวม 10 จุดที่มีเจ้าของรายเดียวกัน ยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท 
ส่วนการดำเนินการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังออกเป็น 2 ส่วน คือ ชุดปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่าย และชุดให้ความรู้ 
เพื่อลงพ้ืนท่ีไปยังสถานศึกษาต่างๆ สร้างความตระหนักรู้แก่ นร.และผู้ปกครอง เรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อสุขภาพ รวมทั้ง
วิวัฒนาการของการผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีลักษณะคล้ายตัวการ์ตูน และมีกลิ่น รสชาติ คล้ายขนม เพื่อดึงดูดกลุ่ม
เยาวชนให้หลงผิด 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Mgronline, sondhitalk, innnews, thesiamese, ข่าวสด, thaikufanews, ) 
     - องค์การอนามัยโลก รายงานอัตราการใช้ยาสูบประจำปี 2024 ระบุ จำนวนเด็กและเยาวชนอายุ 13 - 15 ปีใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบประมาณ 37 ล้านราย ซึ่งน่ากังวล เพราะการเข้ามาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือก ซึ่งในประเทศไทยบุหรี่
ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และการควบคุมด้วยกฎหมายต้องพิจารณาผลประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณสุขของประเทศ โดย
คณะอนุฯ ได้นำเสนอแนวทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ต่อ กมธ.ชุดใหญ่ มี 3 ทางเลือกคือ 1. การแบนเบ็ดเสร็จทั้งหมด 2. การ
แบนบุหรี่ไฟฟ้าแต่ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนถูกกฎหมาย และ 3. การให้บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดควบคุมด้วยกฎหมาย   
ทั้งนี้ การใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในกลไกที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินทุกรูปแบบ และเพื่อให้อัตราการสูบบุหรี่ยังคงลดลงต่อเนื่อง 
เตือนอันตรายจากเห็ดพิษ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, สยามรัฐ, headtopics) 
     -  นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.ยโสธร ออกแถลงการณ์กรณีพบผู้เสียชีวิตจากเห็ดพิษ รายที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เมื่อ
วันที่ 6 ก.ค.67 เป็นชาย อายุ 46 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยจากเห็ดพิษ 82 ราย เสียชีวิต 3 ราย 
ผู้ป่วยสูงกว่าปี 2566 ถึง 1 เท่า เตือนให้ซื้อและรับประทานเห็ดจากแหล่งท่ีมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการ
เก็บเห็ดที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม่ควรเก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมี และไม่กินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนะวิธี
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ดื่มน้ำผสมเกลือแล้วล้วงคอทำให้อาเจียน หรือทานผงถ่านผสมกับน้ำเพื่อดูดสารพิษ และรีบไป
สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วท่ีสุด 

 

กัมพูชาพบเด็กชาย 2 ราย ป่วยไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า) 
     - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความว่า กัมพูชาพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 
รายใหม่ 2 ราย ในจังหวัดตาแก้ว เป็นเด็กชายอายุ 3 ปี และ 5 ปี มีประวัติสัมผัสไก่และเป็ดในหมู่บ้านตาย ครอบครัวนำสัตว์
ปีกท่ีตายมาปรุงอาหาร  ปัจจุบันอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาใน ICU  สองกรณีนี้ทำให้ยอดผู้ป่วย H5N1 ในกัมพูชาปี 2567 
เพิ่มเป็นอย่างน้อย 6 ราย  

 

 


